
โตชิบาเพิ่มขีดสมรรถนะคลาวดใหสูงกวาที่เคยดวย

ฮีเลียม รองรับปริมาณขอมูลที่ขยายตัวแบบกาวกระ

โดด

ทุกวันน้ี ไมวาเราจะเก็บภาพสถานที่ที่เราไปมาหรืออาหารที่เรารับประทาน เก็บบันทึกเอกสารตางๆ หรือสงเอกสาร

การประชุมใหเพื่อนรวมงาน เราก็มักเคยชินกับการใสขอมูลเหลาน้ีไวในคลาวดเพื่อเก็บไวใหปลอดภัยจนกวาจะตอง

ใชหรือบางครัง้ก็เก็บจนลืมไปเลยเสียดวย ลักษณะการใชงานเชนน้ีทําใหขอมูลเพิ่มปริมาณขึ้นอยางมหาศาล และ

จําเป็นตองมีสิ่งที่มาใชเก็บขอมูลเหลาน้ี

แม “คลาวด” จะฟังดูหางไกลและจับตองไมได แตอันที่จริงแลว คลาวด คือ แผงฮารดดิสกจํานวนมหาศาลที่อยูใน

ศูนยขอมูลตางๆ ภายในมีจานแมเหล็กที่ทําหน าที่เสมือนสมุดที่ใชบันทึกขอมูล และเข็มอานแมเหล็กที่ทําหน าที่

เสมือนปากกา ฮารดดิสกในศูนยขอมูลสวนใหญเป็นอุปกรณที่เรียกวา เนียรไลน (nearline) เป็นคําผสมระหวาง

เนียร (near) ที่หมายถึง เกือบ และ ออนไลน (online) รวมกันหมายถึง เกือบออนไลน ดังนัน้ ฮารดดิกสประเภทน้ี

จึงเป็นกึ่งแหลงเก็บขอมูลออนไลนที่รองรับการเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็วซํ้าๆ และกึ่งแหลงเก็บขอมูลออฟไลนที่ใช

เพื่อสํารองขอมูลหรือบันทึกขอมูลที่ไมตองเรียกใชบอยนักในระยะยาว

เน่ืองจากบริการและกิจกรรมตางๆ ที่เราทํายายเขาไปอยูในโลกออนไลนมากขึ้นเรื่อยๆ ปริมาณขอมูลที่เกิดขึ้นนับวัน

จึงมีแตจะเพิ่มขึ้น จึงทําใหตองขยายขนาดคลาวดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเก็บขอมูล วิธีหน่ึงที่จะทําเชนน้ีได

คือการเพิ่มจํานวนเซิรฟเวอร แตถึงแมวิธีน้ีจะแกปัญหาได แตก็มาพรอมกับปัญหาเชนกัน เพราะเซิรฟเวอรนอกจาก

จะกินพื้นที่แลว ยังตองติดตัง้ในสภาพแวดลอมที่ควบคุมอยางรัดกุมและใชพลังงานมหาศาล อีกวิธีที่ดีกวาคือการ

เพิ่มความจุของฮารดดิสก ซึ่งอาจฟังดูงายแตอันที่จริงแลวเป็นเรื่องทาทายไมน อยเลยทีเดียว

การเพิ่มจานแมเหล็กเขาไปในฮารดดิสกเนียรไลนไมใชเรื่องงาย เน่ืองจากจานแมเหล็กหมุนดวยความเร็ว 7,200

รอบตอนาที ดังนัน้ การเพิ่มจานแมเหล็กจึงไมเพียงแตทําใหเกิดปัญหาเรื่องพลังงานที่ใช แตยังสงผลตอความคงทน

และการทํางานอยางราบรื่นของตัวฮารดดิสกดวย นอกจากนัน้ยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่บรรจุจานแมเหล็กดวย เพราะ

ฮารดดิสกปกติผลิตมาตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อใสในเครื่องเซิรฟเวอรและแทบไมมีพื้นที่เหลือใหใสจานแม

เหล็กเพิ่มแลว

ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนทัง้หมด การประกาศเปิดตัวฮารดดิสกชนิดบรรจุจานแมเหล็ก 9 แผนขนาด 14 เทระ
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ไบต ของ โตชิบา อิเล็กทรอนิกส ดีไวซิส แอนด สตอเรจ คอรปอเรชัน่ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จึงเป็นที่ฮือฮา

ของทัง้วงการอุปกรณบันทึกขอมูล ฮารดดิสกดังกลาวเป็นฮารดดิสกประเภท Enterprise ที่ใชระบบบันทึกขอมูล

แบบ Conventional Magnetic Recording (CMR) รายแรกในโลก ที่เพิ่มขีดความจุไดจนถึง 14 เทระไบต

นอกจากนัน้ ยังเป็นฮารดดิสกแรกในโลกที่มีบรรจุจานแมเหล็กรวมถึง 9 แผน เพิ่มขึ้นมาอีก 1 แผนจากที่เคยมีผู

ผลิตไดสําเร็จแลว อีกทัง้ภายในยังบรรจุฮีเลียมแทนอากาศอีกดวย

อันที่จริงแลว กุญแจสําคัญของนวัตกรรมน้ีคือฮีเลียมที่บรรจุอยูภายใน ฮีเลียมเป็นแกสที่เบาที่สุดเป็นอันดับสอง ชวย

ลดแรงตานทาน เพิ่มสมรรถนะและมีสวนเพิ่มความจุของฮารดดิสก สงผลใหฮารดดิสกใชพลังงานไดมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นกวารอยละ 40 เมื่อเทียบกับรุนที่ผานๆ มา แมฮารดดิสกน้ีจะอัดแนนดวยเทคโนโลยีใหมทัง้หมดที่กลาวมา

แตก็ยังคงเวลาเฉลี่ยกอนเสียหาย ไวไดที่ 2.5 ลานชัว่โมง

เราไดมีโอกาสสัมภาษณ คุณมาซาฟูมิ ฟูจิโมริ หนวยการขายและการตลาดฮารดดิสก และ คุณซาโตะ ทาคุมิ แผนก

วิศวกรรมผลิตภัณฑฮารดดิสก บริษทั โตชิบา อิเล็กทรอนิกส ดีไวซิส แอนด สตอเรจ คอรปอเรชัน่ และพูดคุยเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับฮารดดิสกรุนใหมลาสุดและนวัตกรรมสุดลํ้าในฮารดดิสกน้ี

คําถาม: จุดเดนของฮารดดิสกขนาด 14 เทระไบตคืออะไร

คุณฟูจิโมริ: ฮารดดิสกน้ีมีจุดเดนสองประการที่ทุกคนตางใหความสนใจ ประการแรกคือเป็นฮารดดิสก CMR รุนแรก

ในโลกที่มีจานแมเหล็ก 9 แผน และมีหนวยความจําถึง 14 เทระไบต ประการที่สองคือเป็นฮารดดิสกของโตชิบารุน

แรกที่บรรจุฮีเลียมภายในแทนอากาศ

คําถาม: เสียงตอบรับผลิตภัณฑใหมน้ีเป็นอยางไรบาง

คุณฟูจิโมริ: เราไดรับเสียงตอบรับเป็นอยางดีจากนักวิเคราะหเทคโนโลยีชื่อดัง ขณะน้ีเราเริ่มสงผลิตภัณฑตัวอยางให

ลูกคาบางรายแลวและกําลังอยูระหวางประเมินสมรรถนะการใชงาน

คําถาม: การบรรจุจานแมเหล็ก 9 แผนลงในฮารดดิสกถือเป็นนวัตกรรมไหม

คุณซาโตะ: นับเป็นนวัตกรรมครับ นวัตกรรมน้ีชวยเพิ่มหนวยความจําไดอยางมาก กอนหน าน้ี ฮารดดิสกของเราที่มี

หนวยความจํามากที่สุดรุน 10 เทระไบตที่บรรจุจานแมเหล็ก 7 แผน ที่ผานมา จํานวนจานแมเหล็กที่บริษทัอื่นบรรจุ

ลงในฮารดดิสกไดมากสุดคือ 8 แผน หากตองการใสใหได 9 แผนในตัวเครื่องเดิม ก็จําเป็นตองลดขนาดชิน้สวนบาง

ชิน้หรือทําใหชิน้สวนมีรูปรางหน าตาเหมือนกันใหมากที่สุด นอกจากนัน้ ฮารดดิสกยังตองผานการทดสอบแรง

กระแทกและแรงตานการสัน่สะเทือนอยางเขมขน เพื่อใหมัน่ใจวาใชงานไดอยางตอเน่ืองราบรื่น ทัง้น้ี ดวยองคความ

รูและประสบการณที่เราสัง่สมจากการพัฒนาฮารดดิสกขนาด 0.85 และ 1.8 น้ิว เราก็สามารถแกปัญหาเหลาน้ีได

สําเร็จ

คําถาม: การเติมฮีเลียมคืออะไรกันแน



คุณซาโตะ: กอนหน าน้ี ฮารดดิสกของเราบรรจุอากาศ แตฮารดดิสกขนาด 14 เทระไบตรุนใหมน้ีบรรจุแกสฮีเลียม

แทน ซึ่งมีความหนาแนนเพียงหน่ึงในเจ็ดของอากาศ

คําถาม: การบรรจุฮีเลียมไดประโยชนอยางไร

คุณซาโตะ: มีประโยชนหลายประการครับ ประการแรกคือ ฮีเลียมมีความตานทานตํ่ากวาอากาศ ชวยลดแรงเสียดสี

น อยลงและทําใหจานแมเหล็กสัน่สะเทือนน อยลง สงผลใหจานแมเหล็กหมุนสมํ่าเสมอกันมากขึ้น ซึ่งชวยลดการใช

พลังงาน ฮารดดิสกรุน 14 เทระไบตน้ีใชพลังงานน อยกวารุน 10 เทระไบตถึง 3 วัตต แมจะบรรจุจานแมเหล็ก

มากกวาถึง 2 แผน ยิ่งไปกวานัน้ เข็มอานยังระบุตําแหนงแมนยํายิ่งขึ้นในขณะที่เสียงฮารดดิสกเบาลงอีกดวย

คําถาม: การลดการใชพลังงานของฮารดดิสกสําคัญขนาดไหน

คุณซาโตะ: สําคัญอยางมากครับ กลุมเป าหมายสําหรับฮารดดิสกความจุสูงอยางฮารดดิสกรุน 14 เทระไบตของเราคือ

ศูนยขอมูล ศูนยเหลาน้ีใชไดรฟจํานวนมหาศาลในการเก็บและเขาถึงขอมูลตลอด 24 ชัว่โมงทุกวัน ดังนัน้สําหรับผู

ประกอบการศูนยขอมูลแลว การลดการใชพลังงานจึงนับเป็นเรื่องใหญทีเดียว

คําถาม: ฮารดดิสกรุน 14 เทระไบตน้ียังมีขอดีประการอื่นอีกไหม

คุณซาโตะ: ฮารดดิสกรุนน้ีน้ําหนักเบากวารุนที่ผานมาแมจะบรรจุจานแมเหล็กมากกวา น้ําหนักของฮารดดิสกก็เป็น

เรื่องที่ศูนยขอมูลพยายามลดเชนเดียวกับการใชพลังงาน ดังนัน้ น้ําหนักฮารดดิสกรุนน้ีที่เบาลงจึงเป็นอีกจุดหน่ึงที่

ลูกคาชื่นชม

คําถาม: หากฮีเลียมมีประโยชนขนาดน้ี เหตุใดกอนหน าน้ีจึงไมนํามาใช

คุณซาโตะ: ฮีเลียมมีราคาสูง ทําใหเสียเปรียบดานตนทุน อีกทัง้สิ่งที่เรามุงเนนกอนหน าน้ีคือการพัฒนาฮารดดิสก

ชนิดบรรจุอากาศใหรุดหน าตอเน่ือง โดยตัง้เป าไวที่หนวยความจํา 10 เทระไบต เมื่อทําไดสําเร็จแลว เราจึงตัดสินใจ

พัฒนาฮารดดิสกชนิดบรรจุฮีเลียม เน่ืองจากการผลิตฮารดดิสกชนิดบรรจุอากาศใหมีความจุไดถึง 14 เทระไบตเป็น

เรื่องยากมาก

คําถาม: การเติมฮีเลียมในตัวเครื่องฮารดดิสกเป็นเรื่องยากไหม

คุณซาโตะ: ยากครับ ยิ่งภายในมีแผนแมเหล็กอัดแนนถึง 9 แผนยิ่งทําใหบรรจุฮีเลียมไดยาก คูแขงหรือแมแตลูกคา

บางรายของเรายังคิดเลยวาเราคงทําไมสําเร็จ ทัง้น้ีเพราะอะตอมฮีเลียมมีขนาดเล็กมากเสียจนรัว่ไหลไดหากปิดผนึก

แลวมีชองวางแมเพียงเล็กน อย แตโชคดีที่กลุมโตชิบามีประสบการณจากการผนึกถานลิเธียมไอออน อีกทัง้ยังได

สัง่สมเทคโนโลยีการเชื่อมดวยเลเซอรคุณภาพสูงทันสมัย เราจึงนําทัง้สองสวนน้ีมาพัฒนาตัวเครื่องฮารดดิสกแบบไร

รอยรัว่

คําถาม: คุณคิดวาโตชิบาไดแซงหน าคูแขงไปแลวหรือยังในเชิงเทคโนโลยี

คุณซาโตะ: เราก็อยากพูดแบบนัน้ใหไดเต็มปากเต็มคําครับ แตผมเชื่อวาการแขงขันเพื่อขึ้นเป็นผูนําดานเทคโนโลยี



คงไมจบลงเร็วๆ น้ี ซึ่งนับเป็นเรื่องดีและเป็นแรงบันดาลใจใหเราไดพัฒนายิ่งขึ้นไป เราจะตองพยายามใหมากขึ้นกวา

เดิมเป็นทวีคูณและตระหนักวาการรวมมือกับคูคาที่เป็นผูจัดหาชิน้สวนหลัก เชน หัวอานและจานแมเหล็ก เป็นเรื่องที่

สําคัญอยางยิ่งยวด

คําถาม: ตลาดใดเป็นกลุมเป าหมายของคุณ

คุณฟูจิโมริ: ศูนยขอมูลครับ เราเตรียมพัฒนาตลาดสําหรับศูนยขอมูลขนาดเล็กในประเทศจีนและศูนยขอมูลขนาด

ยักษในสหรัฐอเมริกา ความกาวหน าในแวดวงขอมูลขนาดใหญ (Big data) สงผลใหขอมูลเพิ่มปริมาณขึ้นอยางมหา

ศาล เราจะมุงพัฒนาฮารดดิสกใหมีหนวยความจํามากขึ้นเชนน้ีตอไปเพราะบริษทัศูนยขอมูลมักจะมองหาฮารดดิสกที่

มีความจุสูงสุดอยูเสมอ

เมื่อ 40 ปีที่แลว มีบริษทัผลิตฮารดดิสกกวา 100 บริษทั แตปัจจุบันเหลือเพียง 3 บริษทัเทานัน้เมื่อนับรวมโตชิบา

แลว นับเป็นบริษทัญี่ป ุนรายเดียวในจํานวนน้ี ผมตองการใหเทคโนโลยีของโตชิบาเป็นสวนหน่ึงในการนําพา

เทคโนโลยีคลาวดใหรุดหน าตอไป


